

Bình Thuận, ngày 17 tháng 3 năm 2021

## THƯ NGỎ

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể trong tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cán bộ và nhân dân tỉnh Bình Thuận.

Ngày 03/9/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1368/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân (gắn chip).

Thẻ có thể tích hợp thêm các thông tin của các bộ, ngành khác về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bằng lái xe... và loại thẻ này phù hợp với xu thế công nghệ số như hiện nay so với việc sử dụng thẻ mã vạch Căn cước công dân.

Thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử có lượng thông tin lưu trữ lớn hơn nhiều lần so với thẻ căn cước công dân mã vạch, có thể lưu trữ nhiều loại giấy tờ có giá trị khác...

Qua đó, có thể phòng tránh được việc các loại giấy tờ bị giả mạo cũng như chi phí cho việc công chứng giấy tờ truyền thống; tạo sự thuận lợi cho công dân khi thực hiện các giao dịch vụ trực tuyến của Chính phủ điện tử.

Theo đề án của Bộ Công an, việc cấp Căn cước công dân gắn chip điện tử được tiến hành quyết liệt, bảo đảm đến 01/7/2021 cấp được 50 triệu thẻ, trong đó Công an tỉnh Bình Thuận được giao cấp trên 800.000 thẻ Căn cước công dân.

Để đảm bảo việc cấp Căn cước công dân có gắn chip điện tử cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận theo đúng tiến độ. Bộ Công an giao, Công an tỉnh Bình Thuận đề nghị lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh quán triệt, thông báo đến tất cả cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và tuyên truyền đến người thân trong gia đình biết chủ trương của Bộ Công an và của Công an tỉnh Bình Thuận về việc cấp Căn cước công dân, cụ thể như sau:


1. Kể từ ngày 11/3/2021, Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tiến hành cấp Căn cước công dân cho tất cả công dân từ 14 tuổi trở lên có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bình Thuận.

2. Thời gian làm việc 24/24 giờ (kể cả thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ).

3. Khi đến làm Căn cước công dân, công dân cần mang theo Sổ hộ khẩu, Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân, giấy khai sinh (nếu có).

Ngoài việc cấp Căn cước Công dân cho công dân tại các trụ sở làm việc, Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh sẽ có lịch thông báo cụ thể và tiến hành cấp Căn cước công dân lưu động cho tất cả công dân có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bình Thuận.

Công an tỉnh Bình Thuận xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ, hợp tác của các đồng chí, của cán bộ và nhân dân toàn tỉnh trong công tác phối hợp thực hiện có hiệu quả Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân.

Xin trân trọng cảm ơn! 

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

  
**Đại tá Đinh Kim Lập**